



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ -www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๑๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพสรุปการบริหารจัดการพื้นที่ในแต่ละส่วนพร้อมกับผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยจะได้หารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปรวบรวมพื้นที่ที่จะต้องปรับปรุงและดูแลทั้งหมด นั้น


รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพให้ข้อมูลความก้าวหน้าสรุป คือ ๑. ส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จากสำนักวิจัยฯ รับมอบไปใช้ประโยชน์ ๒. ส่วนของวัสดุโครงการพื้นที่อุทยานกล้วยไม้ไทย ทางผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) มีความประสงค์จะดูแล แต่เนื่องจากกล้วยไม้ คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานหารือร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อร่วมกันบริหารจัดการสวนกล้วยไม้ และจะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างบริเวณข้างโดมแฟฟิซัน เพื่อนำมาใช้ส่วนกลาง และจะรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรจัดระบบให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พื้นที่อุทยานกล้วยไม้ไทย ควรพิจารณางาน เงิน คน ให้ชัดเจน ถูกต้อง ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และกองอาคารและสถานที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ความชัดเจนโดยเร็ว
๓. พื้นที่บริเวณสนามวังช้างควรหารือร่วมกับคณะกรรมการวางแผนแม่บทฯ เพื่อร่วมกับหาแนวทางการใช้ประโยชน์สถานที่ให้ได้มากที่สุด และดูแลให้มีความสวยงามให้สอดคล้องกับความเป็น Green University
๔. บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ ที่เคยมอบหลักการปรับปรุงพื้นที่ไปนั้น ขอให้นำไปพิจารณาว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคส่วนใด เรื่องนี้ขอให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน และรายงานอธิการบดีทราบ

ที่ประชุมมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ผู้อำนวยการกองอาคารและ
สถานที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานที่ประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์ดุม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ